

MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

(Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số109.H../QĐ-ĐHNN
ngày 31./...10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng)

1. Mục tiêu chương trình đào tạo (POs)

1.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn – Sứ mạng – Triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ; tương thích với Tầm nhìn – Sứ mạng của Khoa tiếng Nhật – Hàn - Thái nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được thiết kế với các mục tiêu:
Mục tiêu của Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

1. Về kiến thức	
PO1	Trình bày được kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, lịch sử, văn học, chính trị, pháp luật, kinh tế Việt Nam & Hàn Quốc, kiến thức ngoại ngữ 2 và công nghệ thông tin ứng dụng trong công việc.
PO2	Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, văn học của Hàn Quốc
PO3	Có kiến thức nền tảng về dịch thuật ở các lĩnh vực đa dạng.
2. Về kỹ năng	
PO4	Vận dụng thành thạo ngôn ngữ Hàn Quốc.
PO5	Vận dụng được các kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử, văn học Hàn Quốc để thực hiện được các dự án nghiên cứu về đất nước và con người Hàn Quốc.
PO6	Thực hiện được các dự án dịch thuật liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, ngoại giao, du lịch, hành chính, sản xuất, khoa học kỹ thuật.
PO7	Phát triển tư duy phân biện sáng tạo hướng đến năng lực học tập và nghiên cứu suốt đời, thích nghi với môi trường làm việc đa dạng mang tính quốc tế.

3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm	
PO8	Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, người học có khả năng:

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã CDR	Nội dung chuẩn đầu ra
Kiến thức	
PLO1	Áp dụng những kiến thức về văn hóa, chính trị, pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.
PLO2	Tổng hợp rõ hệ thống ngôn ngữ và kết cấu ngôn ngữ Hàn Quốc để vận dụng thông thạo trong giao tiếp
PLO3	Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Hàn Quốc, đạt chứng chỉ cấp 4 Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK hoặc bậc 4/6 theo chuẩn năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc các chuẩn tương đương khác.
PLO4	Thực hiện kỹ năng nghề nghiệp biên phiên dịch đối với chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc.
Kỹ năng	
PLO5	Sử dụng được ngoại ngữ 2 (đạt bậc 3/6 đối với tiếng Anh hoặc bậc 2/6 đối với các ngôn ngữ khác theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương khác.
PLO6	Giao tiếp, thuyết trình và bảo vệ được quan điểm cá nhân;
PLO7	Ứng dụng được công nghệ thông tin (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản);
PLO8	Giải quyết các vấn đề phức tạp;
Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm	
PLO9	Có tư duy phản biện, sáng tạo và khởi nghiệp;
PLO10	Thể hiện trách nhiệm công dân, có tác phong chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp.
PLO11	Hiểu biết, thực hiện, đánh giá, phản biện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội trong môi trường quốc nội và quốc tế.
PLO12	Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.



Các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc nói trên đã được đối sánh và đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm ở bậc 6 (trình độ Đại học) của Khung trình độ quốc gia theo Quyết định 1982/QĐ-TTG ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019

KT. Trưởng khoa



ThS. Hoàng Phan Thanh Nga

Hiệu trưởng



BỘ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Long

